



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ โทร. 3045

ที่ ศธ 0550.01/ว 149

วันที่ 28 มิถุนายน 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555

เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและข้อสั่งการดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 กรณีที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในแต่ละรอบให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละหน่วยงาน และคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นคราว ๆ ไป

กรณีที่ 2 เสนอสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในการแก้ปัญหาของการจัดสรรตำแหน่งบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงน้อยกว่าข้าราชการ

ระเบียบวาระที่ 5.2 เห็นชอบ โครงการแผนการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ELLIS และโครงการปรับปรุงศูนย์ภาษา ยกเว้นค่าตอบแทนใช้วัสดุ รองฯ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ มอบให้ IT ดูแลให้หากดำเนินการไม่ได้จึงให้เบิกจ่ายต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 มอบหมายกองกลางทบทวนคำสั่งการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ กศ.บป. (จันทร์-พุธ-ศุกร์) และ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2555 ใหม่และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป โดยมีประเด็น ดังนี้

1. กรณีผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมถึงหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/หัวหน้างาน ทุกคนต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องสอบถามความสมัครใจ

2. กรณีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแต่มีปัญหาเรื่องการเดินทางให้มีรถบริการส่งภายในเกาะเมือง

3. หน่วยงานสนับสนุนให้หัวหน้าหน่วยงานกำหนดจำนวนผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหรือเวียนหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามคำสั่ง

4. จัดทำประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ กศ.บป. (จันทร์-พุธ-ศุกร์) และ (เสาร์-อาทิตย์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติและข้อสั่งการดังกล่าว



(นางสาวกัตติรินทร์ ภิญา)
ผู้บันทึกเสนอ
28 / มิ.ย. /2555


(รองศาสตราจารย์วันทนี แสนภักดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี